



ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง พ.ศ. 2564

ที่ 10/2564

เรื่อง การดำเนินการของคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง และคณะกรรมการ
การเลือกตั้งกรรมการสภาสถาบัน พ.ศ. 2564

ตามที่ นายกสภาสถาบันโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภาสถาบัน ได้มีประกาศ
คณะกรรมการสภาสถาบัน ที่ 2/2564 เรื่อง กำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภาสถาบัน พ.ศ. 2564 (ฉบับที่
2) โดยกำหนดวันเลือกตั้งกรรมการสภาสถาบัน พ.ศ. 2564 จากวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เป็น
วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2564 จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) มีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมและผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มจำนวนอย่างต่อเนื่อง และมีการเกิดกลุ่มคลัส
เตอร์และเกิดการระบาดไปในหลายพื้นที่อย่างรวดเร็ว นั้น

คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง พ.ศ. 2564 จึงขอแจ้งในส่วนการดำเนินการของ
คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องที่จะต้องดำเนินการ ดังนี้

1. ในวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 ก่อนเวลา 10.00 น. คณะอนุกรรมการควบคุมการเปิด
ตู้ไปรษณีย์ ไปตรวจสอบบัตรเลือกตั้ง ณ ที่ทำการไปรษณีย์ที่คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกำหนดไว้ เพื่อ
จัดเก็บซองบัตรเลือกตั้งใส่กล่องที่มิดชิดพร้อมลงลายมือชื่อกำกับบนเทปปิดกล่องให้ชัดเจน โดยมีต้องขนย้าย
ออกจากที่ทำการไปรษณีย์นั้น และให้นิติกรสภาสถาบัน ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการควบคุมการเปิดตู้
ไปรษณีย์ ดำเนินการแจ้งลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ ณ สถานีตำรวจในท้องที่ที่ท่า
ทำการไปรษณีย์นั้นตั้งอยู่

ทั้งนี้ บัตรเลือกตั้งที่ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งส่งกลับมา เมื่อพ้นเวลาที่คณะอนุกรรมการควบคุม
การเปิดตู้ไปรษณีย์ได้ดำเนินการดังกล่าวแล้ว ถือเป็นบัตรเสีย

2. ในวันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2564 คณะอนุกรรมการควบคุมเปิดตู้ไปรษณีย์ จะนำกล่อง
ใส่บัตรเลือกตั้งจากที่ทำการไปรษณีย์ เพื่อนำมาส่งมอบให้คณะกรรมการนับคะแนน ตรวจสอบนับคะแนน ก่อน
เวลา 10.00 น. เพื่อดำเนินการนับคะแนน ตรวจสอบนับคะแนน ณ อาคารสภาสถาบัน ตามที่คณะกรรมการ
อำนวยการเลือกตั้งกำหนดไว้

3. คณะอนุกรรมการนับคะแนน ตรวจสอบนับคะแนน จัดส่งรายงานแสดงผลการตรวจสอบนับคะแนน
พร้อมทั้งบัตรเลือกตั้งที่ใส่บัตรเลือกตั้งที่ตรวจสอบนับคะแนนแล้วรวมทั้งบัตรเสียส่งมอบต่อคณะกรรมการ
อำนวยการเลือกตั้ง เพื่อพิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

(รองศาสตราจารย์ยุพียง เหมะศิลป์)

ผู้อำนวยการเลือกตั้ง พ.ศ. 2564